

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่ง
พนักงานบริการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งนิติกร ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในตำแหน่งดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๘๐๐๓	นายณัฐพงศ์ จันทร์อ่อน
๒	๘๐๐๑	นางสาวรองกาญจน์ แก้วสกุล
๓	๘๐๑๓	นางสาวณัฐชยา เดชมา
๔	๘๐๑๑	นางสาวเบณาลี กุลหล้า
๕	๘๐๑๕	นางสาวภวิศหทัย มะโหรา
๖	๘๐๑๐	นางสาววศินี ผลาอุบัติ
๗	๘๐๐๒	นายชาญวุฒิ พาณิชย์ชะวงค์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้งานได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
เดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอก
งบประมาณ ภายในวันและเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จัดจ้างในตำแหน่ง
ที่สอบได้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังฉบับนี้ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่...

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงการคลัง ถนนสามเสนใน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ อนึ่ง เอกสารรายงานตัวจะจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ใน ใบสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) (ปิยกร อภิบาลศรี)

(นายปิยกร อภิบาลศรี)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

มาศ สุธา

(นางสาวมาศสุธา พราหมจร)

นักทรัพยากรบุคคล